



THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

Benjamin Franklin High School

Hiệp Ước Gia Đình-Học Đường

J. Vietnamese

Choose Language----->

Niên Học 2022-23

Ngày Hiệu Chính:

03/30/2023

**Quý Phụ Huynh/Giám Hộ Thân Mến,
CÙNG TRIỂN KHAI**

Các phụ huynh, học sinh và nhân viên của trường trung học Benjamin Franklin đã hợp tác với nhau để phát triển compact của cha mẹ trường học này để thành tích. Phụ huynh được khuyến khích tham dự các cuộc họp sửa đổi hàng năm được tổ chức vào mùa xuân mỗi năm để xem xét các đề xuất nhỏ gọn và đưa ra đề xuất dựa trên nhu cầu của học sinh và các mục tiêu cải thiện trường học. Năm nay cuộc họp được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2023. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia Khảo sát tham gia gia đình của trường cũng được sử dụng như một công cụ để thu thập phản hồi của phụ huynh về các chương trình, chính sách và sự tham gia của gia đình.

"Đề hiểu cách thức cùng nhau làm việc có thể mang lại lợi ích cho con bạn, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu các mục tiêu của Sở Giáo Dục và nhà trường đối với thành tích học tập của học sinh."

Những thông tin cập nhật của Mục Tiêu và Biện Pháp Thực Hiện Của Hội Đồng Giáo Dục có sẵn trên trang web của Sở Giáo Dục tại www.philasd.org

Benjamin Franklin High School MỤC TIÊU

80% sinh viên sẽ tốt nghiệp đúng giờ trong vòng 4 năm

80% sinh viên sẽ tham gia chương trình CTE sẽ tốt nghiệp với chứng nhận CTE của họ,

Để giúp con bạn đạt được các tiêu chí của sở giáo dục và nhà trường, nhà trường, bạn và con bạn sẽ cùng nhau làm vi

TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG/GIÁO VIÊN:

Benjamin Franklin High School will:

Cung cấp đào tạo cho cha mẹ để giúp họ hỗ trợ con (REN). Các chủ đề có thể bao gồm các chương trình dựa trên công nghệ, công thông tin phụ huynh, chương trình can thiệp trực tuyến.

Duy trì giao tiếp với phụ huynh/người giám hộ liên quan đến hiệu suất học tập của học sinh và các quy tắc/kỳ vọng của trường.

Tổ chức một đêm trở lại trường vào tháng 9 năm 2023 để thảo luận về Tiêu đề I, Ngân sách trường học, Chương trình ngoại khóa và Lịch hàng năm.

Cung cấp báo cáo hàng quý cho phụ huynh về thành tích học tập của học sinh.

Trên cơ sở hàng tháng, một bản tin phụ huynh sẽ được đăng trên trang web của trường để thông báo cho các thành viên gia đình về các sáng kiến và sự kiện đang xảy ra tại BFHS.

Lễ kỷ niệm chủ nhà cho phụ huynh chia sẻ sự tham dự và thành tích học tập của con cái họ và ăn mừng các gia đình liên tục tham dự các hoạt động của trường bao gồm các sự kiện SAC.

Cung cấp cơ hội cố vấn cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9.

Cung cấp cơ hội cho giao tiếp hai chiều giữa các gia đình và trường học.

TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH:

Là phụ huynh, chúng tôi sẽ:

Tham gia vào các hoạt động được tài trợ của trường được tổ chức để thông báo cho phụ huynh về các cách giúp học sinh xuất sắc về mặt học thuật.

Tham dự các hội nghị thể báo cáo hàng quý để có được thông tin liên quan đến tiến trình kiểm được các khoản tín dụng cần thiết.

Familizire của chúng tôi với biểu tượng của quận và khuyến khích con cái chúng tôi tuân thủ nó. Gửi ghi chú vắng mặt khi thích hợp.

Hỗ trợ khả năng giao tiếp của trường học với các gia đình bằng cách cung cấp địa chỉ email và bưu điện, số điện thoại và cập nhật liên hệ khẩn cấp khi cần thiết trong suốt cả năm.

Đăng ký trong Công thông tin phụ huynh

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH:

Tuân thủ Khu vực ứng xử của trường Philadelphia.

Tham dự trường học thường xuyên và đúng giờ.

Tham dự tất cả các lớp và hoàn thành tất cả các khóa học.

Mang Chromebook và Bộ sạc của tôi đến trường hàng ngày.

Chỉ sử dụng điện thoại di động cho mục đích giáo dục và trường hợp khẩn cấp khi ở trường.

LIÊN LẠC VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH:

Benjamin Franklin High School cam kết thường xuyên truyền đạt thông tin hai chiều với các gia đình về việc học tập của học sinh. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng những cách như sau:

Phụ huynh sẽ hội thảo về tiến bộ học tập của trẻ (Ren) ba lần một năm. Chúng tôi sẽ làm việc để phối hợp các hội nghị vào các thời điểm khác nhau trong ngày để phù hợp nhất với lịch trình của phụ huynh/gia đình. Chúng sẽ được tổ chức như sau: 27 tháng 11 năm 2023; Ngày 1 - 2 tháng 2 năm 2024; và, ngày 4 - 5 tháng 4 năm 2024.

Báo cáo tạm thời sẽ được chia sẻ trong các ngày sau: 29 tháng 9 năm 2023; Ngày 15 tháng 12 năm 2023; Ngày 23 tháng 2 năm 2024; và, ngày 3 tháng 5 năm 2024.

Hội đồng thông tin phụ huynh trong Trung tâm tham gia phụ huynh

Thư phụ huynh

Một hệ thống điện thoại gọi điện

Trang web của trường

Twitter

Tài khoản Instagram của BFHS (#BFHSNews và #BFHSfreshmanacademy)

HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC:

Benjamin Franklin High School tổ chức các sự kiện và chương trình để xây dựng quan hệ đối tác với các gia đình.

Hội thảo phụ huynh

Quay lại trường học

Sự kiện ăn trưa/ăn tối trong bếp Franklin

Lễ trao giải /công nhận

Chính sách mở cửa cho Trung tâm tham gia của cha mẹ

Sự kiện tuyển dụng gia đình

Đào tạo phụ huynh cho các chương trình trực tuyến: Cổng thông tin phụ huynh.

Các hoạt động chuyên tiếp (lớp 9 đến, lực lượng lao động, sau các mục tiêu của trường trung học, đại học)

Truy cập đầy đủ vào tủ quần áo cộng đồng

Hội đồng tư vấn trường học

Hội nghị phụ huynh-giáo viên